

9 สิ่งที่ต้องทำในวันตรุษจีน by GiftnGo.Gift



เนื่องในวันตรุษจีนที่จะมาถึง เรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่า สิ่งที่ต้องทำวันตรุษจีน นั้นมีอะไรบ้าง เพื่อความเป็นสิริมงคล ของการเริ่มต้นปีใหม่ของจีน เพื่อทั้งปีจะเฮง เฮง บัง บัง กันบ้าง

1. ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ

เอาฤกษ์เอาชัยด้วยการไหว้เจ้ากันสักหน่อย วันไหว้เจ้า นี้เราจะเรียกว่า “วันซาจี้บ” การไหว้นั้นเริ่มจากการไหว้เจ้าในบ้าน หรือตี่จูเอี้ยะ และไหว้บรรพบุรุษ จากนั้นช่วงเที่ยงก็เป็นการไหว้ผีไม่มีญาติ ของไหว้ในช่วงตรุษจีนนั้นมีทั้งอาหารคาวหวาน จะมากจะน้อยจัดไปตามแต่ฐานะของผู้ไหว้ เมื่อเสร็จกิจกรรมไหว้ก็ได้เวลาจุดประทัด ตามด้วยนำข้าวสารผสมเกลือมาโปรยเพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีออกไป...

2. มือแรกของปี ให้กินเจมือเช้า

อย่างที่รู้กันว่า วันตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน เช้าวันใหม่ในวันแรกของปีจึงควรเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆ การกินเจเป็นมือแรก เปรียบเสมือนกับการกินเจตลอดปี เรียกได้ว่า อิมบุญกันตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียว

3. ทำพิธีรับเทพ ไล่ สิ่ง เอี้ยะ

เทพ ไล่ สิ่ง เอี้ยะ เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและเป็นเทพพิทักษ์ทรัพย์ การตั้งพิธีรับเทพ เปรียบได้กับการทำพิธีรับโชครับทรัพย์ โดยทั่วไปมักทำพิธีในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนยาวไปจนถึงตีหนึ่งของวันซาจี้บ...รับทรัพย์กันยาวๆ

4. เขียนคำอวยพร ตู๋เลี้ยง

ในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีน คนจีนที่มีความรู้ด้านภาษาจะลงมือเขียน “ตู๋เลี้ยง” เอง โดยใช้หมึกสีดำหรือสีทองเขียนคำอวยพรลงบนกระดาษสีแดง ซึ่งหากท่านใดเขียนเองไม่ได้ ก็สามารถไปจ้างมืออาชีพให้เขียนได้ โดยแหล่งใหญ่ๆนั้นอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ หรือเยาวราชนั่นเอง

ด้านคำอวยพรที่นิยมเขียน ประกอบไปด้วยตัวอักษร 7 ตัว ซึ่งส่วนมากแล้วจะอวยพรให้ ทำมาค้าขึ้น หรือให้มั่งมีเงินทอง จากนั้นจะนำไปติดบริเวณสองข้างของประตูบ้าน และต้องมีอีก 1 แผ่น ไว้สำหรับติดทางขวางไว้ตรงกลางทางเข้า-ออก โดยแผ่นนี้จะมีคำว่า “ซุก ยิบ ผ่ง อัง” ซึ่งหมายความว่า ให้เข้า-ออกโดยปลอดภัย

5. ใส่เสื้อผ้าสีสันสดใส

ในวันมงคลแบบนี้ชาวจีนมีความเชื่อว่า การใส่เสื้อผ้าใหม่ๆ สีสันสดใส จะทำให้มีแต่สิ่งดีๆ สิ่งที่ดีๆ เข้ามาในชีวิต และสียอดนิยมของเทศกาลนี้ คือ สีแดง สีร้อนแรง สดใส ที่แฝงไว้ด้วยความหมาย ของความมงคล และความมั่งคั่ง

6. ให้ส้มอวยพรผู้ใหญ่

ส้ม ผลไม้มงคลที่หลายคนนิยมนำไปฝากญาติผู้ใหญ่ ในช่วงวันตรุษจีนนี้ก็เช่นกัน ทุกคนในบ้านจะนำส้ม 4 ผล ไปกราบขอพรจากผู้ใหญ่ โดยผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าบ้านก็จะเตรียมเมล็ดแดงโม้ย้อมสีแดงเอาไว้ 1 พาน พร้อมกับลูกสมอจีน

ไว้รอรับแขก และเมื่อมีผู้มาอวยพรด้วยส้ม 4 ผล เจ้าบ้านจะรับส้มมา 2 ผล พร้อมกับนำส้มในบ้านของตนเองไปใส่
คืนไว้ให้แขก 2 ผล ...คล้ายๆกับเป็นการแลกผลไม้มงคลเลยนะเนี่ย

7. รวมญาติกินเที่ยว

ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำไม่แพ้ เรื่องการไหว้เจ้า กับ เรื่องรับอั่งเปา เลยนะ(เรื่องเงินเรื่องใหญ่!) นั่นเพราะวันตรุษจีน
น เรียกว่าก็คือ วันรวมญาติ นี่แหละ! ทุกคนในครอบครัวจะมารวมตัวกัน ร่วมโต๊ะกินเที่ยวด้วยกันในวันซาจั๊ป ซึ่ง
ถือว่าเป็นวันส่งท้ายปี ก่อนจะขึ้นปีใหม่ วันแรกของปีใหม่ชาวจีนเรียกกันว่า วันชิวอิ๊ก ส่วนเหตุผลที่ต้องเป็น เที่ยว
นั้นก็เพราะว่า เที่ยวมีลักษณะคล้ายกับ เงิน ของจีนในสมัยก่อน เงินทองจะได้ไหลมาเทมานั่นเอง ช่างเป็นความ
หมายอันลึกลับที่แฝงมากับความอร่อยชะงัดจริงๆ ><

8. รับอั่งเปา

เกือบจะเป็นหัวใจหลักของเทศกาลนี้ไปซะแล้วสิ! สำหรับการรับอั่งเปา (เอ๊ะ!หรือเป็นไปแล้ว) ของแดงจากผู้ใหญ่ ที่
จะให้ผู้น้อยเพื่อให้เกิดความโชคดีตลอดปี ก่อนจะรับซองแดงมาอย่าลืมกล่าวอวยพรด้วยว่า “ซินเจียหยู้อี้ ซินนี้
ฮวดไช้” หรือถ้าอยากอวยพรให้สุขภาพแข็งแรงก็จัดคำนี้ “ซินเจียหยู้อี้ ซินนี้เกียงคัง” เลือกอวยพรกันตามสะดวก
เลย

9. ไหว้เจ้าเสริมสิริมงคล

นอกจากการไหว้เจ้าในวันซาจั๊ปแล้ว วันชิวอิ๊กก็ยังคงมีการไหว้บรรพบุรุษ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูแก่ผู้ล่วงลับ
ด้วย ในช่วงวันตรุษจีนนี้ไม่ได้มีแต่การไหว้เจ้าตามประเพณีเท่านั้น การไหว้เจ้าตามศาล ก็ดูจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วย
ให้คุณสามารถขอพรให้เทพเจ้าช่วยดลบันดาลความสุข ความเจริญให้แก่ครอบครัวคุณได้ด้วยละ ส่วนถ้าปีนี้เป็นปีชง
ของใครก็อย่าลืมใช้ช่วงเวลานี้ไปไหว้พระแก้ปีชงกันนะ จะได้มีความสุขยิ่งขึ้นไป
ถึงอั่งเปาจะไม่ใช่อัจฉริยะหลักของวันตรุษจีน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ไม่อยากได้จริงไหม?...ใครมีอั่งเปาเหลือๆ แบ่งให้เรา
บ้างก็ได้นะ

ขอบคุณข้อมูลจาก <https://daily.rabbit.co.th>

Chinese New Year Gift Collection 2017

ระกาพาโชค กับชุดของขวัญมงคล กระเช้าส้มตรุษจีน 2017

กระเช้าของขวัญ ไม่ว่าจะป็นส้มนำเข้า ลูกพลับญี่ปุ่น หรือแม่ผลัดภัณฑอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ชา เห็ดหลินจือ ทัช
ทิม และอีกมากมาย หลากหลายแบบ ที่พร้อมเสิร์ฟ ให้ลูกค้าทุกคนแล้วจ้า

หรือสามารถออกแบบใหม่ได้ตามความต้องการ ให้เป็นเอกลักษณ์ ของแบรนด์ลูกค้าได้อีกด้วย

<http://www.giftngo.gift>

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่

Order at inbox GiftnGo.Gift

Call Center 063-896-4479

Email giftngo.gift@gmail.com

Line ID: GiftnGo.Gift

Visit our IG : [instagram.com/giftngo.gift_official](https://www.instagram.com/giftngo.gift_official)

Visit our Website : <http://www.giftngo.gift>
<https://www.facebook.com/GiftnGo.Gift/>